



ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ เกิดวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อายุ ๖๗ ปี ณ อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนอ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๔๙) มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๐๕) เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอานวยศิลป์พระนคร กรุงเทพมหานคร (๒๕๐๗) อุดมศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๑๑) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๒๔) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) Temple University, Philadelphia.Penn, U.S.A (๒๕๒๗)

ผลงานทางวิชาการ ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. (เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ ไม่ตีพิมพ์) เอกสารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา (๒๕๕๕) มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย : การตลาดรูปแบบใหม่ บทความทางวิชาการในหนังสือ “การจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม” สมาคมโรงแรมไทย (๒๕๕๓) ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “ขีดความสามารถแข่งขันของธุรกิจที่พักแรม : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและพัทยา” อาจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัจน์ หัวหน้าโครงการ สสว. ให้ทุนสนับสนุนโครงการ (๒๕๕๕)

ผลงานทางสังคม เป็นกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน และได้เจรจากับประเทศเวียดนามขอให้ปล่อยตัวชาวประมงไทยที่ถูกจับกุมขอล้างลำนำน้ำของเวียดนามเป็นผลสำเร็จ ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายองค์การโทรศัพท์ เพื่อให้เอกชนสามารถเข้ามาลงทุนติดตั้งโทรศัพท์บ้านได้สำเร็จ ทำให้การขอติดตั้งโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เป็นตัวแทนสมาคมโรงแรมไทยในคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสหกิจศึกษาของสำนักงานการอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ปรับหลักสูตรจากระบบการฝึกงานมาเป็นระบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถานการศึกษาและสถานประกอบการ

ความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโรงแรมและเป็นตัวแทนของสถานประกอบการ เป็นผู้ที่ทำให้การสนับสนุนระบบสหกิจศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับสมาคมโรงแรมไทย เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษากับโรงแรมต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาสาขาการโรงแรมให้แก่คณะศิลปศาสตร์

ประสบความสำเร็จในอาชีพ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรม เพื่อช่วยวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจมาตรฐานโรงแรมเพื่อจัดระดับโรงแรมตามมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิมาตรฐานสมาคมโรงแรมไทย จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพตลอดจนการให้ความร่วมมือ และอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป